

น.
ช.พ.มว
13 ส.ช. 59



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ตง.ผตปค.	490
เลขที่	13 ส.ช. 59
วันที่	14.12
เวลา	

ส่วนราชการ วช. (กก.ผง.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๕๘๘๖ <http://tspd.dopa.go.th>

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๕๖๐

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ มท. (๗ มิถุนายน ๒๕๕๙)

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.ภพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ มท.

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายรณรงค์ เทพรัักษ์)

ทน.กก.วป. รกท.

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ มท.
วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ มท.

มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. ข้อสั่งการ/หารือข้อราชการของ ปมท.</p>	<p>๑. การประดับธงเฉลิมพระเกียรติการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙</p> <p>ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ /ภาคเอกชน และประชาชนประดับธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนอย่างถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>๒. การจัดทำแผนที่นำทาง มท.</p> <p>การจัดทำแผนที่นำทาง มท. เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของ มท. (Roadmap) โดยแบ่งงานเป็น ๓ ลักษณะคือ ๑.งานตามภารกิจ (Function) ๒.งานนโยบาย (Agenda) ๓.งานพื้นที่ (Area) โดยแบ่งเป็น ๓ ห้วงเวลา ดังนี้</p> <p>๑) ๒๒ พ.ค. ๕๗ - ๒๒ พ.ค. ๕๘ (การแก้ไขปัญหาของ คสช.)</p> <p>๒) ๒๓ พ.ค. ๕๘ - ๒๒ พ.ค. ๕๙ (การวางรากฐานของประเทศในอนาคต)</p> <p>๓) ๒๓ พ.ค. ๕๙ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐ (การสร้างความมั่นคงของประเทศ)</p> <p>ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามลักษณะการแบ่งงานข้างต้นแล้วรายงานให้ มท. ทราบด้วย</p> <p>๓. การสร้างการรับรู้ในข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง</p> <p>การสร้างการรับรู้เป็นการนำเสนองานที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน/งานที่ได้ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ขอให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งจังหวัดและอำเภอ ดำเนินการสร้าง ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยใช้กลไก มท. ในการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔. การบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปัญหาขยะของประเทศไทย แยกเป็น ๑.ขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๖.๑๙ ล้านตัน/ปี ๒.ขยะตกค้าง ปริมาณ ๓๐.๔๙ ล้านตัน/ปี ๓.ของเสียอันตรายชุมชน ปริมาณ ๐.๕๘ ล้านตัน/ปี ๔.มูลฝอยติดเชื้อ ปริมาณ ๕๒,๑๔๗ ตัน/ปี ๕.กากอุตสาหกรรม ปริมาณ ๒.๐๖ ล้านตัน/ปี มอบหมายให้ สด. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการให้เป็นระบบ เช่น การคัดแยกขยะ การแบ่งพื้นที่เก็บขยะ วิธีการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ เป็นต้น • ปัญหาน้ำเสียของประเทศ แยกเป็น ๑.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณ ๓.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ๒. จังหวัดอื่นๆ ปริมาณ ๑๐.๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน มอบหมายให้ ยผ. รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการบริหารจัดการ โดย สด. เป็นหน่วยติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ 	<p>สด.ปค.</p> <p>วช.</p> <p>สด.ปค.</p> <p>สน.ปท.</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ ปภ. เป็นหน่วยหลักในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (Integrated Disaster Management Exercise) และขอให้จังหวัด อำเภอ เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ เช่น กรณีสถานการณ์น้ำท่วม โดยให้จัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน คือ ๑.ตรวจสอบพื้นที่ว่ามีจุดใดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เกิดดินโคลนถล่มหรือระบายน้ำไม่ทัน ๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานหรือการลอกท่อระบายน้ำให้เรียบร้อย ๓.การแนะนำและให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น รวมถึงการใช้เงินทดรองราชการเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย</p> <p>๖. การตรวจสอบควบคุมอาคาร มอบหมายให้ ยผ. จัดทำแผนการตรวจสอบอาคารสูง พร้อมทั้งสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอาคารต่างๆ ในพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร รวมถึงอาคารทั่วไปและเครื่องเล่นต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ พร้อมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ ปภ. ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมอยู่เสมอ</p> <p>๗. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท) ขณะนี้ อำเภอ (กบอ.) ได้พิจารณาอนุมัติโครงการฯ เสร็จสิ้นทุกโครงการและจัดส่งให้จังหวัด และ CBO เขต พิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและโอนจัดสรรเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทุกกระบวนการจะเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและหมู่บ้านจะสามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ขอให้จังหวัดจัดทำโครงการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งขอให้จังหวัด อำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์กับผู้รับเหมาในพื้นที่</p>	<p>สน.อส./ สน.ปท.</p> <p>สน.สก.</p> <p>สน.ปท.</p>